



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน
11 กุมภาพันธ์ 2564



ประเด็นข่าว

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

รายงานผู้ติดเชื้อในจังหวัดต่างๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ผู้จัดการ เดลินิวส์, ข่าวสด, ไทยโพสต์, สยามรัฐ, ไทยรัฐ, แนวหน้า, สยามกีฬา, กท.ธุรกิจ) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, เดลินิวส์, บ้านเมือง, ไทยโพสต์, แนวหน้า, สยามรัฐ, กท.ธุรกิจ, ไทยรัฐ, โพสต์ทูเดย์, ประชาไท ประชาชาติธุรกิจ, ศูนย์ข่าวแอฟซิป, js.100, mcot, TNN, thailandplus, mthai, INN, newtv, acnews, nationtv, sanook, kapook, nationweekend, springnews, thansettakij, workpointtoday, thebankokinsight)

-โฆษก ศบค. เผยสถานการณ์วันที่ 10 ก.พ. 64 พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 157 ราย เป็นผู้ติดเชื้อในประเทศ 144 ราย และเป็นผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ 13 ราย ยอดรวมผู้ติดเชื้อ 23,903 ราย รักษาหายเพิ่ม 548 ราย รวมรักษาหายแล้ว 18,914 ราย ยังรักษาอยู่ใน รพ. 4,909 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย เสียชีวิตสะสมรวม 80 ราย เป็นหญิงไทย อายุ 65 ปี มีโรคประจำตัวและเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อในครอบครัวที่มาจากสมุทรสาคร สถิติใหม่พบผู้ติดเชื้ออายุน้อยที่สุดเพิ่งเกิดได้ 2 วันจากสมุทรสาคร

-กทม. พบผู้ติดเชื้อใหม่ 8 ราย สัญชาติไทย 7 ราย และสัญชาติเมียนมา 1 ราย เป็นการติดเชื้อภายในประเทศ พร้อมเปิดใหม่ไลน์ผู้ป่วยโควิดเพิ่ม 17 ราย กลุ่มจุฬาฯ พนักงานเดินเอกสาร แม่บ้าน รพ. นักวิชาการ พนักงานโรงงานบางแค บางหว้า ค้าขาย รับเหมาก่อสร้าง กลุ่มครอบครัว มินักรมเมล์ เดินทางไปตลาด โลตัส ร้านอาหารย่านสมุทรสาคร ธนาคาร อาคารจามจุรี

-สมุทรสาคร พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 132 ราย จากการตรวจค้นหาเชิงรุก 104 ราย เป็นคนไทย 35 ราย และคนต่างด้าว 69 ราย จากการตรวจหาเชื้อในโรงพยาบาลอีก 28 ราย เป็นคนไทย 22 ราย และคนต่างด้าว 6 ราย

-มหาสารคาม พบผู้ติดเชื้อโควิด 19 เพิ่ม 1 ราย เป็นเพศหญิง อายุ 33 ปี ประกอบอาชีพค้าขาย ในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม มีประวัติเชื่อมโยงกับผู้ป่วยรายที่ 2 ของการระบาดระลอกใหม่ มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง จำนวน 18 ราย เข้าตรวจหาเชื้อโควิด-19 เรียบร้อยแล้ว

-สมุทรสงคราม ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย เป็นชายไทยอาชีพพนักงานโรงงาน

มาตรการของ สร.

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, เดลินิวส์, แนวหน้า) เว็บไซต์ (คมชัดลึก, สำนักข่าวไทย, มติชน, ประชาชาติธุรกิจ, ไอเอ็นเอ็น, ผจก., แนวหน้า, บ้านเมือง, ประชาชาติ, posttoday, Infoquest, bangkokbiznews, nationtv) ทีวีทุกช่อง

- รองนายกฯและ รมว.สร.กล่าวถึงการแพร่ระบาดระลอกใหม่ ยังสามารถดูแลและควบคุมสถานการณ์ได้ สร.มีความพร้อมทั้งแพทย์ เวชภัณฑ์ และขอให้ทุกคนช่วยกันดูแล อย่าให้ลักลอบเข้าประเทศโดยผิดกฎหมาย สำหรับกรณีอพ.พร้อมซื้อวัคซีนฉีดให้ประชาชนในพื้นที่เองนั้น รัฐบาลมีมาตรการนำวัคซีนฉีดให้กับประชาชนทั้งประเทศอยู่แล้ว แต่หากท้องถิ่นมีงบประมาณที่จะดูแลประชาชนและวัคซีนที่จะใช้เป็นวัคซีนที่ขึ้นทะเบียน สร.ต้องเป็นผู้อนุมัติวัคซีนก่อน ส่วนกรณีที่ รพ.เอกชนจะนำวัคซีนเข้ามา เพื่อให้คนที่มีความเสี่ยงจ่ายเอง เป็นนโยบายที่ไว้ไว้นานแล้ว ไม่มีปัญหา วัคซีนต่างประเทศของทุกยี่ห้อสามารถมาขอขึ้นทะเบียนกับ อย.ของไทยได้

-รมว. ย้ำแนวคิดให้ผู้กระทำผิดกฎหมายติดโควิด 19 ออกค่ารักษาพยาบาลเอง ยังเป็นเพียงการหารือในที่ทำงาน ควรพิจารณารองรับ เหตุสิ้นเปลืองงบประมาณ กระตุ้นฝ่ายเกี่ยวข้องดำเนินคดี เปลี่ยนค่าปรับ เป็นค่ายา หน้าที่ สร.ต้องรักษา ทุกคนตามหลักมนุษยธรรม

สำหรับกรณีแถลงข่าวเหมือนไม่ได้หารือกันภายในก่อน แทนที่จะมาคุยผ่านโซเชียล ทำให้ดูเหมือนมีปัญหาภายใน ศบค. นายอนุทิน กล่าวว่าไม่มีปัญหาใด ยังคงพูดคุย ให้กำลังใจกัน นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. ก็เป็นผู้ได้บังคับบัญชา ทำหน้าที่แถลงตามตัวอักษรของกฎหมาย แต่เมื่อมีกระแสออกมาอีกทางหนึ่ง ก็ต้องรีบบอกกันว่าไม่ควรใช้กฎเกณฑ์แบบนั้น เราต้องเอาความสบายใจของประชาชนเป็นตัวตั้ง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, ข่าวสด) เว็บไซต์ (สยามรัฐ, สำนักข่าวไทย, มติชน, ประชาชาติธุรกิจ, ผจก., แนวหน้า, บ้านเมือง, ประชาชาติธุรกิจ, ฐานเศรษฐกิจ, posttoday, Infoquest, bangkokbiznews, nationtv, thstandard)

-นพ.ทวีทรัพย์ ศิรประภาศิริ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค แถลงว่า การระบาดระลอกใหม่เริ่มคงตัว เผยแนวโน้มยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ชะลอลง แต่ผู้ที่ไม่แสดงอาการยังสูง

-นายสุพจน์ เตียรุฑู ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) เชิญชวนประชาชนให้โหลดแอปฯ หมอชนะเวอร์ชันใหม่ ไม่ต้องกรอกประวัติ ไม่เปลืองแบตเตอรี่ และไม่คิดค่าในการรับส่งข้อมูล

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (กรุงเทพธุรกิจ, เดลินิวส์, ข่าวสด, แนวหน้า, มติชน) เว็บไซต์ (โพสต์ทูเดย์, สำนักข่าวไทย, มติชน, ผจก., แนวหน้า, บ้านเมือง, ประชาชาติ, posttoday)

- อย. เผยกรณีหลายฝ่ายสงสัยเรื่องการขึ้นทะเบียนวัคซีนโควิด 19 ในประเทศไทย ยืนยันความจำเป็นการขึ้นทะเบียนวัคซีนในไทยเพื่อพิจารณาความปลอดภัย คุณภาพ และประสิทธิผลของวัคซีนให้เหมาะสมกับคนไทย ซึ่งต้องผ่านการประเมินของผู้เชี่ยวชาญ ส่วนเรื่องราคาวัคซีน อย.ไม่ได้เป็นผู้กำหนด ขณะนี้มีบริษัทมายื่นขึ้นทะเบียนแล้ว 2 ราย ได้แก่ บ.แอสตราเซนเนกา (ประเทศไทย) และ บ. ไชโนแวก ไปโอเทค ส่วน รพ.เอกชน สามารถซื้อวัคซีนที่ได้ขึ้นทะเบียนกับ อย.จากผู้รับอนุญาต หรือมาขอเป็นผู้รับอนุญาตขึ้นทะเบียนวัคซีนเองได้

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (บ้านเมือง, คมชัดลึก, ไทยรัฐ)

-นพ.ทวีศิลป์ วิชาญโยธิน โฆษก ศบค. และ ผู้ตรวจราชการฯ เขตสุขภาพที่ 10 ลงพื้นที่ตรวจเตรียมความพร้อมรพ.สนามจ.อุบลราชธานี ขนาด 1,000 เตียง เพื่อรองรับผู้ป่วยระลอกใหม่ ที่ศูนย์การเรียนรู้บ้านยางน้อย ม.ราชภัฏอุบลราชธานี

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thailandplus

-กรมอนามัย ททท.ลงพื้นที่ตรวจประเมินผู้ประกอบการที่ได้รับมาตรฐาน SHA ที่ร้านอาหารสามเสนราชพฤกษ์ จ.นนทบุรี และร้านอาหารสีฟ้า (สยาม)

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(เดลินิวส์)

-กรมอนามัย ตรวจเยี่ยมสถานประกอบการร้านอาหาร ณ ร้านกินปู เมืองนนท์ ร้าน Makoto และร้านสุกี้ดีน้อย (บุฟเฟต์) จังหวัดนนทบุรี

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยรัฐ

-รองนพ.สจจ.นนทบุรี คาดจะกลับมาใช้ชีวิตแบบนิวนอร์มอลได้กลาง ก.พ.64

มาตรการของ ศบค. และหน่วยงานอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์ ข่าวสด ไทยโพสต์ มติชน กรุงเทพธุรกิจ ไทยรัฐ แนวหน้า) เว็บไซต์ (เว็บไซต์ thaipbs, แนวหน้า, TNN, โพสต์ทูเดย์, สำนักข่าวไทย, ไทยโพสต์, คมชัดลึก สยามรัฐ)

-นพ.ทวีศิลป์ วิชาญโยธิน โฆษก ศบค. กล่าวว่า ที่ประชุม ศบค.ชุดเล็ก พุดถึงการค้นหาเชิงรุกในชุมชนใน จ.สมุทรสาครว่า ตรวจเชิงรุกแล้วแสนกว่าคน ขณะนี้จะใช้ระบบบับเบิลแอนด์ซีล เมื่อตรวจพบผู้ติดเชื้อจำนวนมาก บางคนที่ยังไม่ติดเชื้อก็มีโอกาสติดเชื้อได้ จะทอดระยะเวลาไประยะหนึ่ง เพื่อให้เกิดการติดเชื้อโดยธรรมชาติ ขณะที่ สธ.ได้นำข้อมูลผู้ติดเชื้อในพื้นที่ตลาด 1,815 คนมาแจ้งต่อที่ประชุม พบว่า ผู้ติดเชื้อเป็นผู้ชายมากกว่าผู้หญิง ซึ่งเป็นผู้ชาย 90.19% และผู้หญิง 9.81% ซึ่งผู้ชายอยู่ในตลาดนานกว่าผู้หญิง ส่วนประเภทของตลาด พบว่าตลาดสดจะพบผู้ติดเชื้อมากกว่าตลาดนัด ซึ่งตลาดสดพบผู้ติดเชื้อ 96.86% ส่วนตลาดนัด 3.14% ขณะที่จังหวัดที่พบผู้ป่วยมากที่สุด 5 อันดับแรก เมื่อจำแนกตามประเภทตลาดและประเภทผู้ป่วย คือ สมุทรสาคร กทม. นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ เป็นคนสัญชาติเมียนมา 88.25% ส่วนใหญ่เป็นแผงขายของสด และมีลูกจ้างเมียนมา ทั้งนี้ ในช่วงเวลานี้ใกล้ช่วงเทศกาลตรุษจีน จึงจะขอเว้นการแถลงข่าวในวันที่ 12-14 ก.พ.นี้ เพื่อจะได้ฉลองเทศกาลตรุษจีน ซึ่งเป็นครั้งแรกที่กำหนดเป็นวันหยุด ขอให้จังหวัดที่ไม่ใช่พื้นที่สี่เขมเหมือนสมุทรสาครและกรุงเทพฯ ที่มีการผ่อนคลายเป็นบ้างแล้วดูแลสุขภาพ ขอให้สวมหน้ากากอนามัยป้องกันด้วย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ประชาชาติ)

-โฆษก ศบค. กล่าวว่า สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ จิสต้า (GISTDA) นำภาพถ่ายดาวเทียมแผนที่ประเทศไทยในพื้นที่ จ.สมุทรสาคร มานำเสนอให้เห็นว่า มีโรงงาน-หอพัก บริเวณใดบ้าง และกำหนดจุด บับเบิลแอนด์ซีล (bubble and seal) แบ่งเป็นโซนให้เห็นอย่างชัดเจน โซนที่มีการ “ติดเชื้อเยอะ” จะมีการตั้งด่าน ตั้งจุดตรวจ เพื่อที่จะควบคุมตามข้อกำหนด และถ้าเราเอาไทยชนะ บวกรวมกับหมอชนะเข้ามารวมกันได้ตรงนี้ จะเห็นภาพของการติดตาม ระดับบุคคล ก็จะทำให้เราสามารถเข้ามาควบคุมโรคได้

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (กรมประชาสัมพันธ์, nontv)

-จ.ศรีสะเกษ และ รพ.ขอนแก่น ส่ง จนท.ลงพื้นที่ร่วมทีมปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ติดเชื้อโควิด 19 ที่ จ.สมุทรสาคร

-จ.พัทลุง เลื่อนการจัดแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 เมืองลุงเกมส์ ไปเป็นต้นเดือนเม.ย.2565

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ)

-นายเขาว์ เฉลิมเกียรติ นายด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ อ.สะเดา จ.สงขลา นำทีมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตั้งเครื่องพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อให้กับรถบรรทุกสินค้าที่เข้า-ออก ระหว่างไทย-มาเลเซียทุกคัน และแจกน้ำยาฆ่าเชื้อชนิดพ่นให้คนขับรถบรรทุกนำไปฉีดพ่นในห้องโดยสาร

ประเด็นที่มีผลกระทบประเด็นที่มีผลกระทบ

1. วัคซีนโควิดเตรียมทดลองในคน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(เดลินิวส์ ไทยโพสต์ มติชน ผู้จัดการ ข่าวสด กรุงเทพธุรกิจ ไทยรัฐ แนวหน้า) เว็บไซต์ (, เดลินิวส์, ไทยโพสต์, สยามรัฐ ผจก., กท.ธุรกิจ, hfocus, บ้านเมือง, แนวหน้า โพสต์ทูเดย์, สำนักข่าวอิศรา อินโฟเควสท์, js100, ศูนย์ข่าวแอฟฟีก thailandplus thebangkokinsight Thaipbs, TNN newtv. workpointtoday) ทวีตช่อง 3,5,7,9,NBT,

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. เปิดเผยว่า ขณะนี้ผลการศึกษาวิจัยทางคลินิกวัคซีนป้องกันโควิด 19 ขององค์การเภสัชกรรม และภาคีเครือข่าย มีความคืบหน้าถึงขั้นเตรียมทดลองในมนุษย์ระยะที่ 1 จำนวน 210 คน ในเดือน มี.ค.64 หากผลการดำเนินงานประสบความสำเร็จตามแผนงานที่วางไว้ ในเร็วๆ นี้จะมีโรงงานผลิตวัคซีนป้องกันโควิด 19 ของ อภ. ที่ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี เพิ่มอีกแห่ง โดยมีกำลังการผลิต 25-30 ล้านโดส/ปี ซึ่งจะสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นคงต่อระบบสาธารณสุข และพร้อมเป็นฐานการผลิตวัคซีนให้กับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค

- ด้าน นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. ในฐานะประธาน กก.อภ. กล่าวว่า กระบวนการผลิตวัคซีนป้องกันโควิด 19 ของ อภ. ใช้เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเชื้อในไข่ไก่ฟักที่มีต้นทุนไม่สูง และเรามีประสบการณ์ในการผลิตวัคซีนใช้ทั่วโลกอยู่แล้ว ซึ่งผลศึกษาผ่านเฟส 1-2 แล้ว เตรียมทดลองในคนจะใช้เวลาอีก 8 เดือนคาดว่าจะสามารถเริ่มผลิตได้ในช่วงต้นปี 65

-นพ.วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผอ.องค์การเภสัชกรรม กล่าวว่า อภ. ได้ส่งวัคซีน NDV-HXP-S ไปทดสอบความเป็นพิษในหนู ที่ประเทศอินเดีย พบว่า มีความปลอดภัย และทดสอบประสิทธิภาพ ในหนูแฮมสเตอร์ ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ผลเบื้องต้นพบว่าวัคซีนมีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 สอดคล้องกับผลการศึกษาศักยภาพในการกระตุ้นภูมิคุ้มกัน ที่พบว่าวัคซีนสามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันต่อโปรตีนหนามของไวรัสโคโรนาได้ดี ขณะนี้อยู่ระหว่างรอผลการศึกษาระดับสมบูรณ์

-ศ.พญ.พรรณิ ปิติสุทธิธรรม หัวหน้าศูนย์วัคซีน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ม.มหิดล กล่าวว่า การทดลองในคนจะแบ่งเป็น 3 ระยะ คือ ระยะ ที่ 1 โดย

เปิดรับอาสาสมัครจำนวน 210 คน ระยะที่ 2 จะใช้อาสาสมัครจำนวน 250 คน ระยะ 3 ขึ้นอยู่กับ จำนวนผู้ป่วย หากไทยมีผู้ป่วยน้อยอาจจะ ต้องนำไปทดสอบในต่างประเทศที่มีผู้ป่วยจากโควิด-19 มาก

2.การจัดหาวัคซีนโควิด 19

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(เดลินิวส์ มติชน ไทยโพสต์ ผู้จัดการ ข่าวสด กรุงเทพธุรกิจ ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, ไทยโพสต์, ผจก., กท.ธุรกิจ, hfocus, บ้านเมือง,สยามรัฐ โพสต์ทูเดย์, สำนักข่าวอิศรา อินโฟเควสท์, js100, ศูนย์ข่าวแบริฟ thebangkokinsight Thaipbs,TNN) ที่วีช่อง 3,5,7,9,NBT,

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. เปิดเผยว่า การจัดหาวัคซีนป้องกันโควิด 19 ของรัฐบาลเป็นไปตามแผน ไม่ได้ล่าช้าตามที่มีการกล่าวหา ขณะนี้ได้มีการสั่งซื้อแล้วรวม 63 ล้านโดส โดยจะได้รับมอบวัคซีนจาก บ.ซิโนแวค จากประเทศจีนล็อตแรก 2 แสนโดสช่วงปลายเดือน ก.พ.64 หลังจากนั้นเดือน มี.ค.64 จะได้รับมอบอีก 8 แสนโดส และอีก 1 ล้านโดสในเดือน เม.ย.64 ซึ่งในกระบวนการจัดหานี้ มีการติดต่อเจรจากับผู้ผลิตหลายราย ส่วนวัคซีนของบ.แอสตราเซนเนกา ที่ผลิตในประเทศไทยโดยบ.สยามไบโอไซแอนซ์ จะได้รับมอบในเดือน พ.ค.64 ซึ่งได้รับรายงานว่าวัคซีนที่ผลิตได้เป็นไปตามมาตรฐานของบ.แอสตราเซนเนกา

-ด้าน นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า การฉีดวัคซีนในประเทศไทยไม่ได้ล่าช้า เพราะแผนการฉีดวัคซีนคงต้องใช้ระยะเวลาดูยาวนานพอสมควรเหมือนการวิ่ง 4,000 เมตร เราเพิ่งออกตัวไปได้ 20 เมตร แต่จะมีการทยอยฉีดวัคซีนต่อเนื่อง ซึ่งอาจจะประสบความสำเร็จก่อนคนอื่นก็ได้

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (แนวหน้า, มติชน, ผจก., สยามรัฐ)

-น.ส.อรุณี กาสยานนท์ โฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า การจัดหาวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด 19 ที่รัฐบาลดำเนินการล่าช้าและจะฉีดให้กับกลุ่มเสี่ยงก่อน แต่ยังมีข้อสงสัยในการฉีดวัคซีนให้ประชาชนกลุ่มอื่นที่เหลือ มีกรอบเวลาชัดเจนหรือไม่ เพราะแพทย์ประเมินว่าหากล่าช้าเกินกว่าเดือนมิ.ย.ถือว่าไม่ทันการณ์ ส่วนที่รัฐบาลบอกว่าวัคซีนของแอสตราเซนเนกา จำนวน 60 ล้านโดส จะเข้ามาแน่นอนแต่กลับไม่สามารถยืนยันได้ว่าจะได้รับเมื่อใด รวมทั้งกรณีที่รัฐบาลมีคำสั่งไม่อนุญาตให้อปท.และเอกชนจัดซื้อวัคซีนเอง แต่มีหลายประเทศ เช่น เม็กซิโก อินเดีย และอินโดนีเซีย ที่กำลังพิจารณาจนถึงอนุญาตให้ท้องถิ่นและเอกชนจัดหาวัคซีนได้ เห็นได้ชัดว่ารัฐบาลชุดนี้ไม่ส่งเสริมแนวคิดกระจายอำนาจ (Decentralization) สวนทางกับประชาคมโลก ขาดประสิทธิภาพในการทำงาน ไม่มีการบริหารจัดการวัคซีนมาดูแลประชาชนได้อย่างครบถ้วน ครอบคลุม และทันเวลาได้ นอกจากนี้ หลายพื้นที่ในประเทศไทยต้องได้รับการฟื้นฟูอย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะจังหวัดที่มีรายได้หลักจากการท่องเที่ยว เช่น จ.ภูเก็ต เคยแสดงเจตจำนงว่ามีความพร้อมและสามารถรองรับการทดลองเปิดรับนักท่องเที่ยวโดยมีสถานกักตัวทางเลือก (ALSQ) ถึง 1,900 ห้อง แต่รัฐบาลไม่เคยฟังเสียงของเอกชนและประชาชนเลย

3.ห้ามเอกชน-อปท.ซื้อวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน กรุงเทพธุรกิจ) เว็บไซต์ (มติชน ผจก., ประชาชาติ)

-ภาคเอกชนภูเก็ต ไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลกรณีห้ามเอกชน-อปท. จัดซื้อวัคซีนต้านโควิด-19 โดยนายเรวัต อารีรอบ นายก อบจ.ภูเก็ต ยื่นหนังสือต่อ รมว.สธ. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียกร้องขอวัคซีนป้องกันโรคโควิดให้คนภูเก็ตก่อนเพื่อสร้างทางรอดเศรษฐกิจ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน)

-นายสมนึก ธนเดชากุล ผู้สมัครนายกเทศมนตรีนครนทบุรี หมายเลข 1 กล่าวว่า ล่าสุดมี อปท.ต่างๆ ทั่วประเทศ ได้ผ่านงบประมาณรายจ่ายโดยใช้เงินสะสมเพื่อเตรียมไว้จัดซื้อวัคซีนแล้ว 23 แห่ง ในส่วนของเทศบาลนครนทบุรี จำนวน 520,000 โดส เป็นเงินประมาณ 260 ล้านบาท และคำวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ อีก 40 ล้านบาท งบประมาณที่ผ่านสภา อปท.นั้น ท้องถิ่นต่างๆ ไม่ได้จัดซื้อเอง แต่มอบให้สธ. เป็นผู้จัดซื้อ ท้องถิ่นทั้งหมด 23 แห่งก็เช่นกัน

4.การขึ้นทะเบียนวัคซีนโควิด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(เดลินิวส์ กรุงเทพธุรกิจ) เว็บไซต์ (สำนักข่าวไทย)

-นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการ ออย. กล่าวว่า ตามที่ บริษัท วิโนว่า อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด ได้ให้ข่าวเกี่ยวกับการขออนุญาตขึ้นทะเบียนวัคซีนโควิด-19 ของซิโนฟาร์ม ว่า ออย.ปฏิเสธการรับเอกสาร คำขอและมีระยะเวลาพิจารณาค่อนข้างนานทำให้คนไทยเสียโอกาสในการใช้วัคซีน โควิด-19 นั้น ออย. ขอชี้แจงว่า ไม่เคยปฏิเสธการขอขึ้นทะเบียนวัคซีนโควิด-19 และได้มีการเปิดช่องทางพิเศษเพื่อเร่งรัดดำเนินการให้เสร็จโดยเร็วที่สุด หากเอกสารสมบูรณ์ครบถ้วน จะใช้เวลาในการพิจารณาประมาณ 30 วัน

5.อาการผู้ว่า สมุทรสาคร

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(เดลินิวส์ ไทยรัฐ ข่าวสด ไทยโพสต์ แนวหน้า) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, thaipbs, กท.ธุรกิจ, TNN)

คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เผยอาการผวจ.สมุทรสาคร สามารถหายใจด้วยตัวเองโดยไม่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจเป็นเวลาถึง 4 ชม. แสดงว่าปอดฟื้นตัวได้ดี แต่ยังไม่อยากให้รีบถอดเครื่องช่วยหายใจ ภาพรวมขณะนี้ ทั้งระดับออกซิเจนในเลือด อวัยวะต่างๆ ถือว่าดีหมด และได้มีการลดออกซิเจนฉีดหมดแล้ว เหลือยาบางตัวเท่านั้นที่ให้ทางสายยาง ผู้ว่าสามารถนั่งบนเตียงที่มีการปรับในระดับ 75 องศา และสามารถร่วมกันเคาะให้จังหวะกับนักดนตรีที่มาร่วมกันร้องเพลง เล่นดนตรี ถือว่ากำลังใจดี ทั้งนี้การใช้ดนตรีเข้ามาเกี่ยวข้องเป็นหนึ่งในกระบวนการรักษา เพื่อกระตุ้นและฟื้นฟู

6.ชุมนุมประท้วงรัฐบาล

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (เดลินิวส์, มติชน)

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. กล่าวถึง กรณีที่กลุ่มผู้ชุมนุมราษฎรนัดชุมนุมประท้วงขับไล่รัฐบาลว่า ขณะนี้อยู่ภายใต้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินก็ต้องเคารพกฎหมาย ในช่วงควรหลีกเลี่ยงการติดเชื้อ ขอให้ใส่หน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง พกเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ อย่าไอ จาม อย่าตะโกนเวลาอยู่ใกล้คนอื่น แบบนี้สามารถทำได้เพราะเป็นสิทธิเสรีภาพอยู่แล้ว ถ้าระบุว่าจะมีการชุมนุมกันต่อก็ไม่เป็นไร หากติดเชื้อโควิดขึ้นมากรักษาให้ ยามีพร้อม

7. จ.ตากเจอโควิดที่ตลาดจรัญยาน 22 ราย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ เดลินิวส์ สยามกีฬา)

-หลังจากเมื่อวันที่ 9 ก.พ. มีการพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รวดเดียว 18 ราย เป็นคลัสเตอร์จากลุงวัย 75 ปี 10 ราย จากการคัดกรองเชิงรุกที่ตลาดค้าจรัญยานชายแดนแม่สอด 8 ราย ขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่ที่สัมผัสสอบสวนโรคได้ตั้งจุดตรวจที่ตลาดค้าจรัญยานมือสองจากญี่ปุ่นใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ต.ท่าสายลวด คัดกรองกลุ่มผู้ประกอบการและคนงาน รวม 318 ราย เป็น คนไทย 57 ราย เมียนมา 261 ราย พบผู้ติดเชื้อ 22 ราย และยังมีพื้นที่มีสถิติอันซอร์ เขตเทศบาลนครแม่สอด ปูพรมตรวจผู้สัมผัสมีความเสี่ยงสูงในชุมชน พบผู้ติดเชื้อ 75 ปี และยังมีพบผู้ติดเชื้อในสถานกักกัน 3 ราย ส่งเข้ารักษาในรพ.แม่สอด

8. จุฬาฯ ติดโควิดอีก 1

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ ข่าวสด สยามกีฬา แนวหน้า)

-กรณีมีเจ้าหน้าที่ของจุฬาฯ ที่พักอาศัยในหอพักบุคลากรติดเชื้อโควิด-19 คณะกรรมการโควิด-19 จุฬาฯ ได้จัดให้มีการตรวจคัดกรองโรคเชิงรุกกับกลุ่มผู้สัมผัสใกล้ชิด พบมีเจ้าหน้าที่ติดเชื้อ อีก 1 คน ส่วนโรงเรียน มัชฌิมวัดเบญจมบพิตร มีประกาศปิดโรงเรียนในวันที่ 10-11 ก.พ. โดยให้เปิดเรียน 15 ก.พ. เนื่องจากมีบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนอาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยง

9. อังกฤษพบกลายพันธุ์ใหม่ 2 ตัว

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน)

-กลุ่มที่ปรึกษาภัยคุกคามไวรัสระบบทางเดินหายใจใหม่และโรคอุบัติใหม่พบเชื้อโควิด-19 กลายพันธุ์ในอังกฤษอีก 2 ชนิด มีความคล้ายคลึงกับเชื้อโควิด 19 ชนิดกลายพันธุ์ที่พบในประเทศแอฟริกาใต้และบราซิล โดยโควิด-19 กลายพันธุ์ชนิดที่ 1 ใช้ชื่อว่า "สายพันธุ์น่าเป็นห่วง" พบครั้งแรกที่เมืองบรีสตอล ส่วนอีกชนิดหนึ่งใช้ชื่อว่า "สายพันธุ์อยู่ในระหว่างสอบสวน" พบครั้งแรกที่เมืองลิเวอร์พูล โดยโควิด-19 ทั้งสองสายพันธุ์นี้มีการกลายพันธุ์ที่ E484K ซึ่งอยู่ที่หนามของโปรตีน โดยเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบเดียวกันกับไวรัส โควิด-19 กลายพันธุ์ที่พบในแอฟริกาใต้และบราซิล ซึ่งทำให้นานาประเทศวิตกกังวล

-ด้านสาธารณสุขอังกฤษระบุว่า ขณะนี้พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์กลายพันธุ์แล้ว 76 ราย แต่มั่นใจว่าวัคซีนต้านโควิด-19 ที่มีจะสามารถป้องกันเชื้อดังกล่าวได้

สถานการณ์ในต่างประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ มติชน, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (สำนักข่าวไทย, แนวหน้า, เดลินิวส์, ประชาชาติ, ผู้จัดการ, คมชัดลึก, บ้านเมือง, springnews, TNN, workpointtoday, xinhuathai, nationtv, newtv, worldmeter)

- ขณะนี้มีการฉีดวัคซีนต้านโควิด-19 ให้กับประชาชนทั่วโลกแล้วมากกว่า 136.5 ล้านโดส ประมาณเกือบ 90 ประเทศและดินแดน ในจำนวนนี้เกือบ 2 ใน 3 หรือราว 64 % ของวัคซีนที่ฉีดไปแล้ว อยู่ในประเทศร่ำรวย ซึ่งมีสัดส่วนประชากรคิดเป็นเพียง 16 เปอร์เซ็นต์ของโลกเท่านั้น... **สหราชอาณาจักร** คุ่มเข้มนักเดินทาง แหกกฎกักตัวเจอบริษัท ติดคุกสูงสุด 10 ปี... **อินเดีย** สำรวจประชาชน 97% ฟังพอใจการฉีดวัคซีนโควิด 19... **กัมพูชา** เริ่มแคมเปญฉีดวัคซีนป้องกันโควิดของซิโนฟาร์มให้ประชาชนแล้ว... **นิวซีแลนด์** อนุมัติใช้วัคซีน โควิด 19 ของไฟเซอร์/ไบออนเทค อย่างเป็นทางการ... **เปรู** เริ่มฉีดวัคซีนโควิด 19 ของซิโนฟาร์ม ให้จนท.การแพทย์... **ฝรั่งเศส** ยึดภาวะฉุกเฉินถึงเดือนมิ.ย. เนื่องจากผู้เสียชีวิตในประเทศสูงถึง 8 หมื่นราย... **แอฟริกาใต้** เตรียมฉีดวัคซีนโควิด 19 ของจอห์นสันแอนด์จอห์นสัน ให้แก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ในรูปแบบของการศึกษา **ญี่ปุ่น** ชาติแคลนเข็มฉีดยาที่เรียกว่า low dead space syringes ที่ทำให้เหลือยาค้างในเข็มน้อยกว่าเข็มฉีดยาแบบทั่วไป ทำให้จำนวนวัคซีนที่เตรียมไว้สำหรับฉีดให้ประชากร 72 ล้านคน จะลดลงเหลือเพียง 60 ล้านคนเท่านั้น.. **อินโดนีเซีย** ติดโควิดทะลุ 1,183,000 ราย ตายกว่า 32,000 ราย สูงสุดในอาเซียน.. **เฟซบุ๊ก** ประกาศว่า บริษัทกำลังเพิ่มการลบข่าวลือที่ไม่เป็นจริงเกี่ยวกับโรคโควิด 19) ที่ส่งผลเสียต่อการฉีดวัคซีนป้องกันโรค.. **แอฟริกาใต้** อาจพิจารณาขายวัคซีนแอสตราเซนเนกาที่ไม่ได้ใช้ จำนวน 1.5 ล้านโดส หลังจากที่มีผลการศึกษาออกมาว่า อาจไม่ช่วยป้องกันเชื้อโควิด 19 กลายพันธุ์ในแอฟริกาใต้... **สเปน-โปรตุเกส** ต่อเวลาคุมชายแดนสกัดโควิด-19 ถึง 1 มี.ค. นี้... **อิหร่าน** เริ่มฉีดวัคซีนโควิด-19 ของรัสเซียทั่วประเทศ **จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน** ประเทศสหรัฐฯ ประเมินว่า เนื่องด้วยการที่ไวรัสกลายพันธุ์อย่างต่อเนื่อง อาจทำให้ชาวโลกต้องเข้ารับการฉีดวัคซีนทุกปี ต่อเนื่องไปอีกประมาณ 2-3 ปี ถึงจะมีภูมิคุ้มกันที่ป้องกันไวรัสได้... **นักวิจัยสหรัฐฯ** อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม หลังพบผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนของโมเดอร์นา ประเทศสหรัฐฯ ป่วยเป็นโรคเกล็ดเลือดต่ำจากภูมิคุ้มกัน หรือคือการที่ภูมิคุ้มกันทำลายเนื้อเยื่อตัวเอง ซึ่งเบื้องต้น CDC ยังไม่ขอสรุปว่าเกิดจากการฉีดวัคซีนหรือไม่

ประเด็นข่าว

ประเด็นข่าวเผยแพร่และข่าวอื่นๆ

กัญชา-กัญชง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน

-นพ.กิตติ โล่สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันกัญชาทางการแพทย์ เปิดเผยว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. จะเดินทางไปมอบต้นกล้ากัญชา ใน "งานปลูกกัญชา 6 ต้น โนนมาลัยโมเดล" ที่บ้านโศกนาถ ต.หินเหล็กไฟ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ โดยมี น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรและสหกรณ์ และนางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศึกษาธิการ ร่วมกิจกรรม การจัดงานครั้งนี้ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรไทยโนนมาลัย จ.บุรีรัมย์ ร่วมกับ รพ.สต. บ้านโนนมาลัย ได้รับต้นแม่พันธุ์กัญชาสายพันธุ์ทางกระรอก จากรพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี เพื่อเตรียมนำไปปลูกในพื้นที่วิสาหกิจชุมชนบ้านละ 6 ต้น นำมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และสุขภาพ โดยจะทำการปลูกในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ โครงการดังกล่าวเป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการในการนำนโยบายมาปฏิบัติจริงว่ามีปัญหาในเชิงข้อกฎหมาย ระเบียบใดบ้าง มีปัญหาในเชิงสังคมและความคุ้มค่า อย่างไร เราได้ต้นแม่พันธุ์แล้ว และกรมวิชาการเกษตร จะขยายพันธุ์โดยใช้วิธีปักกิ่ง เพื่อนำมามอบให้เกษตรกรในวิสาหกิจชุมชน และจะเริ่มลงแปลงปลูกกัญชาในพื้นที่ของชาวบ้าน เมื่อปลูกแล้ว รพ.คูเมือง จะรับส่วนดอก ผลิตยาเพื่อ ประคับประคองดูแลผู้ป่วย ส่วนอื่นๆ ที่ไม่ใช่ยาเสพติด ได้แก่ ใบ ราก ต้น จะร่วมกับ กศน.) อบรมวิสาหกิจชุมชนให้พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพเพื่อจำหน่ายต่อไป

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ

-น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรฯ เปิดเผยว่า ได้ให้นโยบายกับกรมวิชาการเกษตรไปหารือกับ ออย. เพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางในการขับเคลื่อน การส่งเสริมการปลูกพืชกัญชงและกัญชาหลังจากที่กฎกระทรวงสาธารณสุขมีผลบังคับ โดยอนุญาตให้นำบางส่วนของกัญชง-กัญชามาใช้ได้ เช่น ใบ โดย คาดว่าภายในเดือน ก.พ.64 จะได้แนวปฏิบัติออกมาเพื่อให้ประชาชนที่สนใจจะปลูกหรือรับทราบภายใต้การกำกับของ ออย.และมีกรมวิชาการเกษตรเป็นที่ เลี้ยงทางด้านวิชาการ แนวปฏิบัติดังกล่าวจะครอบคลุมตั้งแต่ขั้นตอนการนำเข้าและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์การขออนุญาตปลูก การตรวจแปลงการตรวจสอบ ยาในเมล็ด ไปจนถึงการจับคู่รับซื้อผลผลิตทั้งหมดจนถึงกระบวนการแปรรูปเนื่องจากเป็นพืชควบคุม ทั้งนี้จะส่งผลให้ประชาชนทั่วไปที่ประสงค์จะปลูก สามารถที่จะยื่นเรื่องเพื่อขออนุญาตได้ที่คณะกรรมการระดับจังหวัด

สำหรับแนวปฏิบัติประกอบด้วย 1.การนำเข้าเมล็ดพันธุ์ และจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ กรมวิชาการเกษตรจะเร่งดำเนินการประกาศให้เมล็ดพันธุ์กัญชาและ กัญชงเป็นเมล็ดพันธุ์ควบคุมตาม พ.ร.บ.พันธุ์พืช พ.ศ.2518 โดยในระหว่างรอประกาศจะใช้ระเบียบและกฎเกณฑ์ของ ออย.ไปก่อนเมื่อมีประกาศแล้วให้ สองหน่วยงานบูรณาการในการรับรองใบอนุญาต 2.การขออนุญาตปลูกเป็นของ ออย.ซึ่งจะมีคณะกรรมการระดับจังหวัดพิจารณาและรวบรวมรายชื่อผู้ปลูก และหลักฐานการยื่นให้เกษตรกรและสหกรณ์จังหวัดและหน่วยงานในกระทรวงเกษตรดูแล 3.การทดสอบคุณภาพของกัญชาและกัญชงผู้ปลูกและผู้ซื้อ สามารถใช้อุปกรณ์ตรวจเบื้องต้นได้เอง และกระทรวงสาธารณสุขสนับสนุนให้เอกชนตั้งห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์คุณสมบัติทางกายภาพและ คุณสมบัติทางเคมีของสารสกัดจากกัญชาและกัญชง 4.การซื้อขายกัญชาและกัญชงจะเป็นการซื้อขายโดยตรงหรือระบบ contract farming ระหว่าง ผู้ซื้อและผู้ปลูกรวมถึงการจัดตั้งตลาดกลางกัญชา ตลาดกลางกัญชงเป็นศูนย์กลางการซื้อขายที่มีกำหนดมาตรฐานสินค้าการกำหนดราคากลางและการ ซื้อขายที่เป็นธรรม โดยให้กรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นหน่วยงานหลักในการจัดตั้ง

ตรุษจีนปลอดภัย ห่างไกลโควิด 19

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, สวท., thailandplus)

-ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. พร้อมคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ จ.นครสวรรค์ เป็นประธานการตรวจเยี่ยมมาตรการ "ตรุษจีนปลอดภัย ห่างไกลโควิด 19" ณ ศูนย์จำหน่ายสินค้าแม่โคโร-สาขานครสวรรค์ พร้อมกล่าวว่า สธ.ขับเคลื่อนนโยบายมุ่งเน้นสุขภาพวิถีใหม่ ผ่านมาตรการ "ตรุษจีนปลอดภัย ห่างไกล โควิด 19" และการยกระดับคุณภาพอาหารริมบาทวิถี อาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ กำกับและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการร้านอาหาร/ผู้สัมผัสอาหาร ดำเนินการตามมาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติอร่อย หรือ Clean Food Good Taste ตลอดจนส่งเสริมสุขภาพเพื่อป้องกันคว้น PM 10 และฝุ่นละออง ขนาดเล็ก PM 2.5 กรณีการไหว้เจ้า ด้วยการรณรงค์ให้ใช้ธูปขนาดสั้น เผากระดาษเงินกระดาษทองที่ละน้อย ๆ เพื่อลดปริมาณควัน และสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันอย่างถูกวิธี โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงที่ต้องดูแลตนเองเป็นพิเศษ

ยากลายเหรียญผสม

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (กรุงเทพธุรกิจ, ข่าวสด, ฐานเศรษฐกิจ, มติชน, thaipbs, tnn, thailandplus)

-นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เผยว่าศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี ได้รับตัวอย่างจากสถานีตำรวจในพื้นที่จ. สุราษฎร์ธานี มีลักษณะเป็นผงละเอียดสีชมพูปนเกล็ดสีขาว ตรวจพิสูจน์หาสารเสพติดและตัวอื่นๆ พบว่า มีส่วนผสมของตัวยาเมทิลลีนโดออกซิเมท แอมเฟตามีน หรือยาอี และเมทแอมเฟตามีน หรือยาบ้า ได้รายงานผลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อป้องกันการนำไปใช้ในทางที่ผิดและ เฝ้าระวัง การระบาด หากใช้ติดต่อกันเป็นเวลานาน อาจเป็นอันตรายต่อร่างกาย ทำให้เกิดอาการติดยาเสพติด ก่อให้เกิดปัญหาทางสังคม และปัญหาสุขภาพ ติดตามมาได้

คัดเลือกอสม.ดีเด่น ปี 64

สื่อที่นำเสนอ : (สำนักข่าวไทย, mcot, thailandplus)

-กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปิดเวทีคัดเลือกอสม.ดีเด่นระดับชาติประจำปี 2564 ตามแนวทางชีวิตวิถีใหม่ให้อสม.นำเสนอผลงานทั้ง 12 สาขา ผ่าน ระบบออนไลน์ ลดโอกาสการแพร่เชื้อโรคโควิด 19 เปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้สนใจร่วมรับชมผ่าน Facebook กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ตั้งแต่ 1 ก.พ.-2 มี.ค. 64

กิจกรรม Life Balance smart Family

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์, เว็บไซต์ (กรุงเทพฯธุรกิจ, เชียงใหม่นิวส์, มติชน, อีจัน, ประชาชาติ, workpointtoday)

-ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รวม.สธ. กล่าวว่า สธ. จัดกิจกรรม “Life Balance smart Family” ชีวิตสมดุล ครอบครัวยุคคุณภาพ เนื่องในเทศกาลวันวาเลนไทน์ เพื่อประกาศเจตนารมณ์ของทุกภาคส่วน ในการร่วมสร้างความสมดุลในชีวิตให้กับประชาชน ทั้งความสมดุลในด้านการทำงาน การเลี้ยงดูบุตร การมีรายได้ สุขภาพ การศึกษา สังคมและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ ยังได้เตรียมของขวัญพิเศษ 2 กิจกรรมให้กับประชาชน คือ จัดกิจกรรมโสดมีดีตั้ง ให้คนโสดที่รอเนื้อคู่ได้พบปะพูดคุย เปิดใจและได้เรียนรู้ ในการสร้างมิตรภาพต่อกัน และ การให้คู่วัยที่ต้องการมีบุตร ได้ลุ้นรับอุปกรณ์ตรวจสุขภาพก่อนมีบุตร การตรวจคัดกรองภาวะมีบุตรยากการเข้ารับการรักษาภาวะมีบุตรยากจากรพ.ที่ให้การสนับสนุนโครงการ รวมถึงการมีโอกาสได้พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางอย่างใกล้ชิด สมัครลงทะเบียนร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ www.wiwahproject.com ตั้งแต่วันที่ 10 ก.พ.-31 มี.ค.64

อย.-ปคบ.จับครีมปลอม

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (คมชัดลึก, กรุงเทพฯธุรกิจ, สำนักข่าวไทย), ทวีตของ (NBT, TNN)

-ภญ.สุภัทรา รองเลขาธิการ อย. และ ผบก.ปคบ. และ ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมกันแถลงผลการทำลายแหล่งลักลอบผลิตและจำหน่ายครีมสวมียี่ห้อ มาตาม ออร์แกนิก ใน จ.นครราชสีมา หลังสืบทราบว่ามีสถานที่ลักลอบผลิตเครื่องสำอาง โดยไม่ได้รับอนุญาต จากการเข้าตรวจค้นสถานที่ดังกล่าวพบอุปกรณ์การผลิตเครื่องสำอาง ครีมกิโล ตลับเปล่า สำหรับบรรจุครีมยี่ห้อ มาตาม ออร์แกนิก (Madame Organic) จำนวนมาก เบื้องต้นพบผลจากเครื่องสำอางแสดงสถานที่ผลิต ไม่ตรงกับที่ตั้งของสถานที่ที่ลงทะเบียนไว้ ทำให้ทราบว่าเป็นเครื่องสำอางปลอม จึงยึดของกลาง รวมมูลค่ากว่า 5 แสนบาท เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ จึงแจ้งข้อกล่าวหาตาม พ.ร.บ.เครื่องสำอาง พ.ศ.58 ฐานผลิต ขายเครื่องสำอางปลอม มีโทษสูงสุด จำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับ ไม่เกิน 2 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และหากตรวจพบสารห้ามใช้ จะมีโทษสูงสุด จำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 5 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

น้ำมะพร้าวช่วยเพิ่มสมรรถภาพทางเพศ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, INN)

-เกิดเหตุการณ์ ภรรยาขึ้นโรงพักขอเลิกกับสามีวัย 64 ปี หลังอยู่กินกันมานาน 14 ปี เนื่องจากสามีขอมีเพศสัมพันธ์วันละ 4-5 รอบ พร้อมขู่ทำร้ายร่างกาย อ้างว่าเพราะสามีชอบดื่ม "น้ำมะพร้าว" ทุกวัน ทำให้พิตั้งเพิ่มพลังชาย ทำให้เกิดข้อสงสัยว่า "น้ำมะพร้าว" ช่วยเพิ่ม "สมรรถภาพทางเพศ" หรือจริงไม่
-ด้าน นพ.ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ คณบดีสถาบันแพทย์แผนบูรณาการและเวชศาสตร์ชะลอวัย ม.รังสิต ยืนยันว่าไม่เป็นความจริง

โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สำนักข่าวไทย, กรุงเทพฯธุรกิจ, สำนักข่าวอินโฟเควสท์, ผู้จัดการออนไลน์, สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์)

-สำนักงานเกษตรและประมงของฮ่องกง เปิดเผยว่า ตรวจพบโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรที่ฟาร์มสุกรแห่งหนึ่งในย่านหยุนหลง ประกาศว่า จะทำการฆ่าสุกรทั้ง 3,000 ตัวโดยเร็วที่สุด และได้มีคำสั่งระงับการขนส่งสุกรออกจากฟาร์มดังกล่าวแล้ว พร้อมจ่ายเงินชดเชยให้กับเจ้าของฟาร์ม พร้อมทั้งระบุว่าการได้จัดหาหมูจากแหล่งอื่นเพื่อทดแทนหมูที่ถูกฆ่าแล้ว